

## ศธ.ยกเลิกระเบียบเรียนต่อม.1-ม.4 ใช้คะแนนโอเน็ต

นำเสนอเมื่อ : 1 ม.ค. 2564

1ธ.ค.63-"สุภัทร" เผยศธ.ได้ยกเลิกระเบียบ เรียนต่อม.1 และ ม.4 ที่ต้องใช้ผลคะแนนโอเน็ตแล้ว ปีการศึกษา 63 แล้ว เพราะสถานการณ์โควิด ทำให้เรียนไม่เต็มที่ ทำให้การสอบจะมีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสทศ.

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า ตามที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มีนโยบายให้เรื่องการยกเลิกทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 เนื่องจากการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทำให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เรื่องนี้สามารถบริหารจัดการได้ภายใน ศธ. เพราะตนคิดว่าเป็นเพียงร่างกฎเกณฑ์ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เท่านั้น โดยในเบื้องต้น ศธ.ได้มีการยกเลิกระเบียบ หรือ ข้อกำหนดต่างๆ ที่จะเป็นการนำคะแนนโอเน็ตไปใช้ เช่น การเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รวมถึงการนำคะแนนโอเน็ตเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผู้บริหารสถานศึกษาและโรงเรียน เป็นต้น

ดังนั้นตนคิดว่า การสอบโอเน็ตในปีการศึกษา 2563 คงต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เรียน และสถานศึกษา ว่า หากโรงเรียนใดต้องการให้นักเรียนสอบก็สามารถเข้าสอบได้ ส่วนนักเรียนคนใดหากต้องการที่จะสอบก็เข้าสอบได้ ส่วนใครที่ไม่ต้องการสอบก็สามารถไม่เข้าสอบได้เช่นกัน ศธ.จะไม่บังคับสอบ เพราะเราต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาแม้อาการสอบโอเน็ตจะเป็นการสอบของเด็กจำนวนมาก แต่ก็ยังมีเด็กบางคนที่ไม่เข้าสอบเช่นกัน

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ในปีการศึกษา 2563 จะมีการจัดสอบโอเน็ตในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ม.3 หรือไม่ นายสุภัทร กล่าวว่า เรื่องการจัดการทดสอบโอเน็ตเป็นหน้าที่ของ สทศ. แต่นักเรียนในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ไม่จำเป็นต้องเข้าสอบก็ได้ แต่หากนักเรียนคนใดมีความต้องการที่จะผลของตัวเองก็สามารถเข้าสอบได้ ศธ.ไม่ได้ห้าม และหาก สทศ.ต้องการที่จะให้มีผู้เข้าสอบจำนวนมากๆ สทศ.ก็อาจจะทำการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ซึ่งสิทธิในการเลือกที่จะเข้าสอบหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับสถานศึกษาและตัวของนักเรียนเอง

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [ไทยโพสต์ วันที่ 1 มกราคม 2564](#)

## “ณัฏฐพล”เปรยถึงแม้จะยกเลิกสอบโอเน็ตศธ- สทศ.ก็ยังทำงานร่วมกัน

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.)เปิดเผยกรณี การพิจารณายกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ว่า ตนได้ลงนามประกาศ ศธ. เรื่องนโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน โดย ศธ.จะไม่ใช้ผลโอเน็ตในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 มาใช้ในการประเมินเรื่องต่างๆ แต่ระดับชั้น ม.6 ยังจำเป็นต้องสอบโอเน็ต เพราะต้องใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเรื่องนี้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)ก็มีความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศกำลังอยู่ในช่วง ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 อย่างไรก็ตาม การยกเลิกสอบในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ครั้งนี้

ศธ.มีกระบวนการรองรับอยู่แล้ว เช่น การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค เป็นต้น รวมถึงการสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ทุกโรงเรียนก็มีการสอบเพื่อพิจารณาคณะเข้าเรียนต่อ ซึ่งคาดว่าจะไม่มีผลกระทบมากนัก และที่สำคัญจะลดภาระ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และลดความกดดันของนักเรียนด้วย

นายณัฏฐพล กล่าวต่อไปว่า ส่วนอนาคตจะใช้การสอบระดับชาติแบบไหนนั้น ตนได้หารือกับ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. เพื่อส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของพิจารณาถึงการนำผลโอเน็ตมาใช้ในระดับชั้น ม.6 มาเป็นตัววัดคนเข้าระดับอุดมศึกษาอีกครั้ง และคาดว่าจะในปี 2565 นักเรียนจะมีสิทธิเลือกว่าจะสอบหรือไม่สอบ อย่างไรก็ตาม ตนยืนยันว่าการสอบระดับชาติเป็นเรื่องสำคัญ เพียงแต่ว่า ศธ. และ สทศ. ต้องทำความเข้าใจและทำงานร่วมกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการสอบ การปรับเปลี่ยนการวัดผล การประเมินผล ซึ่งจะทำให้ลดความยุ่งยากในการชิงบประมาณ และลดภาระของครูและนักเรียน ทั้งนี้ ศธ.และสทศ. ยังมีเวลาในการปรับปรุงข้อสอบอยู่ และถึงแม้จะยกเลิกการสอบโอเน็ต ศธ.และสทศ.ก็ยังทำงานร่วมกันอยู่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณัฏฐพล ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) โดยระบุว่า ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในการทดสอบ V-NET เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 และให้การดำเนินการทดสอบ V-NET ของ สทศ. ให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ ขณะเดียวกันก็ลงนามในประกาศยกเลิกการสอบโอเน็ตอย่างเป็นทางการด้วย

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [FOCUSNEWS วันที่ 29 ธันวาคม 2563](#)